

การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

แผนงาน พัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย - โรงเรียนบ้านห้วยชัน

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ เป็นพื้นที่ชนบทประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพถนนบางเส้นยังเป็นดินเดิมและถนนลูกรังเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถนนสายศิลป์ชัย - โรงเรียนบ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งเตาใหม่ มีประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ จำนวน ๒,๕๐๐ คน ๘๖๐ ครัวเรือน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ตำบลช้างซ้าย ใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคม และเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียน ปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และในอนาคตในพื้นที่ดังกล่าวจะมีการก่อตั้งเป็นตลาดกลางทุเรียนส่งออก ซึ่งขณะนี้สภาพถนนดังกล่าว เป็นหลุม บ่อ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนปีที่ผ่านมา มีน้ำท่วมขัง ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ประสบอุบัติเหตุและเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางสัญจรไปมาเป็นอันมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เล็งเห็นว่า การพัฒนาเส้นทางคมนาคม จะทำให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก และปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการขนส่งสินค้าทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูป เกิดการกระจายรายได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนผู้ใช้เส้นทางสัญจรในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด

- **ผลผลิตของโครงการ** เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนา จำนวน ๑ สาย รวมระยะทาง จำนวน ๑,๗๕๐ เมตร และมีพื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้ประโยชน์จากเส้นทางสายดังกล่าว ประมาณ ๑๖,๕๓๐ ไร่ เกษตรกรและผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้รับความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ทั้งด้านการจ้างแรงงานในพื้นที่สวนทุเรียน อาทิเช่น การจ้างดูแลสวนทุเรียน ตั้งแต่ขั้นตอนการใช้ยา ให้อายุ การตัดแต่งดอก การตกแต่งกิ่งและขั้นตอนการตัดผล จนกระทั่งการส่งออกทุเรียน ตลอดจนเกษตรกรชาวสวนยางพาราก็ได้รับความสะดวกในการขนส่ง น้ำยางพาราออกสู่พ่อค้าคนกลาง
- **ตัวชี้วัด** พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน ๑๖,๕๓๐ ไร่ มีพ่อค้ามาให้บริการรับซื้อผลผลิตถึงในพื้นที่ของเกษตรกรได้สะดวกยิ่งขึ้น (ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมได้มาจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่)

เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และใช้เป็นเส้นทางคมนาคม

ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

ผลจากการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-โรงเรียนบ้านห้วยชัน เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ทำให้เกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยการจัดจ้างแรงงานในสวนทุเรียน และมีการก่อสร้างตลาดกลางส่งออกทุเรียนในพื้นที่หมู่ที่ ๕ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ตลอดจนผู้ใช้เส้นทางสัญจรในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน ก.ค. ๒๕๖๔ – ธ.ค. ๒๕๖๔)

วิธีการดำเนินงาน

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย - โรงเรียนบ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๕๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔,๖๗๐,๐๐๐.-บาท ใช้วิธีการประมาณการค่าใช้จ่ายโดยใช้ราคากลางจากพาณิชย์จังหวัดฯ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔